

นโยบายการบริหารกำลังพล สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

เพื่อให้ระบบการบริหารกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เกิดความชัดเจน โปร่งใส พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิผล เอื้อต่อการมีกำลังพลที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ ผูกพัน และทำงานอย่างมีอาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

๑. การสรรหา และการบรรจุกำลังพล ให้มีการวางแผนกำลังพลที่เหมาะสม มุ่งสรรหากำลังพล ด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่กำหนด และให้ยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้กำลังพลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละให้องค์กร

๒. การพัฒนากำลังพล ให้มีการพัฒนากำลังพลให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการตรวจสอบภายใน และด้านงานสนับสนุน เชื่อมโยงกับสมรรถนะ มาตรฐานตำแหน่ง และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้พร้อมรับภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี และปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน

๓. การสร้างความผูกพันของบุคลากร ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนเตรียมความพร้อมกำลังพลที่จะดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การยกย่องชมเชย รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษากำลังพลไว้กับองค์กร

๔. การบริหารและกำกับดูแล โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ในการบริหารกำลังพลภายในหน่วยงานที่กำกับดูแลตามตามระบบการบริหารกำลังพล แนวทางและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดหรือทุจริตให้รายงานแก่ผู้บริหารทราบโดยเร็ว กำหนดให้กำลังพลทุกคน มีหน้าที่ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร จะส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมของกำลังพลทุกระดับ